



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2554

ส.ส่งออกข้าวระบุ 10 ล้านตันไม่ยาก-แต่ก็ไม่ง่าย, ลุ้นนโยบายรัฐบาลใหม่

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า เป้าส่งออกข้าว 10 ล้านตันในปีนี้ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศทำได้ไม่ยาก เพราะหากมองแบบ Conservative ในช่วง 7 เดือนที่เหลือ ไทยส่งออกอย่างน้อย 7 แสนตัน/เดือน ก็ทะเลาะไปแล้ว สำหรับ เดือนมิ.ย.54 คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้มากกว่า 6 ล้านตันอย่างแน่นอน

"ถ้า 7 เดือนที่เหลือเราส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 7 แสนตัน ซึ่งเป็นตัวที่เราทำได้ 7 แสนตัน คูณ 7 เดือน 4.9 ล้านตัน บวกกับ 5 ล้านกว่าตันใน 5 เดือนแรกก็ 10 ล้านตันแล้ว" นายชูเกียรติ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.54) มีปริมาณทั้งสิ้น 5.13 ล้านตัน มูลค่า 2,894 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 3.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50.46% และมูลค่า 2,057 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30.60%

"ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของส่งออกข้าวไทย 5 เดือนแรกส่งออกไปแล้ว 5.13 ล้านตัน ทูบสถิติการส่งออกของทุกๆปีที่ผ่านมา เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน เฉพาะเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ส่งออกได้ 1.15 ล้านตัน" นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวว่า สาเหตุที่ปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้มาก เนื่องจากราคาข้าวใกล้เคียงกับราคาข้าวของเวียดนามมาก เป็นผลมาจากตอนต้นปีข้าวเวียดนามราคาแพงขึ้น จาก 420 เหรียญสหรัฐฯ/ตันในตอนปลายปี 53 มาอยู่ที่ 460-470 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ขณะที่ราคาข้าวไทยอยู่ที่ประมาณ 480 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เมื่อราคาข้าวไทยกับเวียดนามห่างกันไม่มาก ลูกคาก็หันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น เพราะคุณภาพดีกว่าประกอบกับ ตอนต้นปีมีความต้องการข้าวจากอินโดนีเซียเข้ามาด้วย โดยสั่งซื้อข้าวจากไทย 6 แสนตัน จากความต้องการซื้อทั้งหมด 1 ล้านตัน ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์เปิดโควตานำเข้าทั้งหมด 8 แสนตัน ซึ่งไทยได้มาประมาณ 5-6 แสนตัน เพราะบางช่วงราคาข้าวไทยเท่ากับราคาข้าวของเวียดนาม เป็นเพราะสต็อกข้าวของเรามีจำนวนมาก เป็นสต็อกจากรัฐบาลที่ขายให้เอกชนเกือบ 4 ล้านตัน ทำให้ราคาข้าวไทยไม่ได้ขยับขึ้น

"การที่ราคาข้าวไทยไม่ได้ขยับ แต่ของเวียดนามขยับ เป็นอันสงสัยทำให้ข้าวไทยขายดิบขายดี" นายชูเกียรติ กล่าว

ปัจจุบัน ราคาข้าวขาวของไทยอยู่ที่ 485-490 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ขณะที่ราคาข้าวเวียดนามตอนนี้อยู่ที่ 460 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ห่างกันอยู่ประมาณ 20 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน แต่ข้าวไทยยังแข่งขันได้เนื่องจากคุณภาพดีกว่า

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ในช่วง 7 เดือนที่เหลือยังมีปัจจัยกดดันการส่งออกข้าวไทยอยู่ นั่นคือสถานการณ์ของเวียดนามว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะกลับมาเร่งเครื่องส่งออกข้าวหรือไม่ อย่างไร หลังจาก 5 เดือนแรก ตัวเลขที่เป็นทางการเวียดนามส่งออกข้าวเพียง 3 ล้านตันเท่านั้น แต่ทั้งนี้ยังไม่นับรวมข้าวที่ส่งให้จีนทางชายแดนอีกจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนตัน โดยเฉพาะปีนี้เงินเฟ้อปัญหาภัยแล้ง ทำให้ความต้องการซื้อข้าวมีค่อนข้างสูง

"ตัวเลขที่เปิดเผยของเวียดนาม 5 เดือนแรกอยู่ที่ 3 ล้านตัน แต่จำนวนที่ข้ามพรมแดนเวียดนามไปจีนมีจำนวนไม่น้อย ผ่านกองทัพหมด ไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนตัน แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีการเปิดเผย" นายชูเกียรติ กล่าว

นอกจากเวียดนามที่ประมาทไม่ได้แล้ว อินเดียที่งดส่งออกมา 3 ปีจนตอนนี้โกดังไม่มีที่จะเก็บแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีนโยบายอย่างไร ซึ่งคนในวงการคาดว่าปีนี้อินเดียต้องกลับมาส่งออกข้าวแน่นอน และยังคง

ติดตามประเทศผู้ผลิตข้าวอื่นๆ เช่น ผู้ผลิตในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย ที่ปีนี้ ผลผลิตค่อนข้างดีมาก และเริ่มส่งออกข้าว ที่สำคัญราคาต่ำกว่าเรา

"ประเทศเหล่านี้เหมือนตัวมาสอดแทรกอยู่เรื่อยๆ ไม่นับคู่แข่งขาประจำอย่างเวียดนาม" นายชูเกียรติ กล่าว อีกทั้งยังต้องรอดูทิศทางและนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศหลังการเลือกตั้งในเดือน ก.ค. นี้ เพราะหากมีการเปลี่ยนนโยบายก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าว โดยหากรัฐบาลใหม่ชูนโยบายรับจำนำข้าว และดันราคาขึ้นไป 15,000 บาท/ตัน จะทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นทั้งระบบ ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อแปลงเป็นราคาส่งออก เราต้องขายข้าวขาวในราคาเกิน 800 เหรียญสหรัฐ/ตัน

"สมมติว่า...ถ้ารัฐบาลใหม่เปลี่ยนเป็นนโยบายการรับจำนำข้าว ถ้าเป็นอย่างนั้น คิดไม่ออกจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเริ่มนโยบายรับจำนำในปีการเพาะปลูกหน้าก็ยังไม่เห็นผลกระทบต่อส่งออกข้าวในครึ่งปีหลังของปีนี้ แต่ถ้าเริ่มเลยคิดว่าน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างมาก เพราะลูกค้าคงรับไม่ได้ที่จาก 490-500 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขึ้นไป 800 เหรียญสหรัฐ/ตัน ภายใน 1-2 เดือน" นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวถึงนโยบายด้านสินค้าเกษตรของบรรดาพรรคการเมืองว่า ส่วนตัวเชื่อว่าทั้งผู้ส่งออก และชาวนา รู้สึกพอใจนโยบายรับประกันรายได้เกษตรกรมากกว่านโยบายรับจำนำข้าว เพราะได้รับเงินถึงมือ

"ส่วนใหญ่ยัง happy นโยบายรับประกันรายได้เกษตรกร เพราะเงินไปถึงจริงๆ และทั่วถึงกว่า แต่รับจำนำถูก ตักหน้าตักหลัง" นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ คาดส่งออกข้าวไทยปีนี้ทะลุ 10 ล้านตัน สูงสุดในรอบ 10 ปี

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่า ในปี 54 ไทยน่าจะ สามารถส่งออกข้าวได้เกิน 10 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 9.0-9.5 ล้านตัน และจะเป็นปริมาณ ส่งออกข้าวที่สูงสุดในรอบ 10 ปี

สถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.54) มีปริมาณทั้งสิ้น 5.13 ล้านตัน มูลค่า 2,894 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 3.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50.46% และมูลค่า 2,057 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30.60%

ทั้งนี้ ข้าวมีราคาเฉลี่ย 564 ดอลลาร์/ตัน ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในปี 53 ประมาณ 1.99% โดยราคาเฉลี่ยที่ต่ำลง เป็นไปตามสถานการณ์ข้าวโลกที่ทิศทางการความมั่นคงด้านอาหารมีแนวโน้มดีขึ้น จึงเป็นการปรับตามดุลยภาพของ ตลาดและถือเป็นราคาที่มีเสถียรภาพในระยะนี้

ในเดือนพ.ค.54 ไทยสามารถส่งออกได้ในปริมาณสูงถึง 1.15 ล้านตัน โดยภาคเอกชนส่งออกได้ 1.08 ล้านตัน และรัฐบาลส่งออกได้ 7.52 หมื่นล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 641 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 67.80% จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อนที่ส่งออกได้ 382 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาเฉลี่ย 553 ดอลลาร์/ตัน หรือสูงกว่าเดือนพ.ค.53 ที่มีราคาเฉลี่ย 552 ดอลลาร์/ตัน

นางปราณี กล่าวว่า เพื่อเป็นการต่อยอดภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำการส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกมา อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านปริมาณ และราคา รวมทั้งเพื่อพัฒนาตลาดและวางตำแหน่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางข้าวโลก ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Rice Convention และกิจกรรม World Rice Standard Summit 2011 ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.54

รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Rice Convention ซึ่งจะจัดขึ้น ที่กรุงเทพฯ เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าข้าวระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั้งไทยและต่างประเทศ

ส่วนการจัดประชุมมาตรฐานข้าวโลก World Rice Standard Summit 2011 ที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็น ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ด้านการค้าข้าวที่สำคัญที่สุดสำหรับภาคกลางตอนบน และภาคเหนือตอนล่างนั้น กลุ่ม ผู้เข้าร่วมงานจะมีความหลากหลาย เช่น ผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสีข้าวที่มีบทบาทสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตข้าวที่มี คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การซื้อขายข้าวผ่านระบบตลาดกลางข้าวสาร ซึ่งจะเป็นกลไก สำคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของอาเซียนและของโลก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

'รอยเตอร์'ถล่มนโยบายข้าวเพื่อไทย ระบุจะทำให้ไทย'เสียแชมป์'ส่งออก'

สำนักข่าวรอยเตอร์เสนอบทวิเคราะห์ระบุว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในเดือนหน้า และดำเนิน นโยบายรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาตันละ 15,000 บาทตามที่ให้สัญญาไว้ในการหาเสียงขณะนี้แล้ว ในที่สุดก็ กลับจะทำให้ไทยขายข้าวได้น้อยลง และสูญเสียตำแหน่งประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกไปอย่าง แน่นนอน

บทวิเคราะห์ของรอยเตอร์บอกว่า พรรคเพื่อไทยกำลังรณรงค์หาเสียงจากเกษตรกร ด้วยการให้สัญญาว่า หากชนะการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม ก็จะออกนโยบายรับซื้อข้าวโดยตรงจากเกษตรกรในราคาตันละ 15,000 บาท ราคาตั้งกล่าวนี้สูงจากราคาตลาดในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ตันละ 8,000 บาทถึงราว 80% โดยที่พวกพ่อค้าข้าวชี้ว่า การทำตามนโยบายนี้อาจจะส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยพุ่งขึ้นลิ่วกลายเป็นตันละ 870 ดอลลาร์ได้ทีเดียว จาก ระดับ 500 ดอลลาร์ในขณะนี้

"นั่นจะนำไปสู่การล้มครืนในการส่งออกของไทย ยอดการส่งออกอาจจะต่ำลงมาเหลือเพียง 5 ล้านตัน เท่านั้นในปีหน้า เนื่องจากเราย่อมไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เมื่อตั้งราคาขายสูงถึงระดับดังกล่าว" นายชู เกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวแสดงความเห็นกับรอยเตอร์

ประเทศไทยนั้นตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวปริมาณระหว่าง 9.0 ล้าน ถึง 9.5 ล้านตันในปีนี้ ถ้าหากยอด ส่งออกหล่นลงมาอยู่ที่ 5.0 ล้านตันจริงๆ ก็จะทำให้ไทยกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก เนื่องจากเวียดนาม มีความสามารถที่จะส่งออกได้ 6.0 ล้านตันต่อปี โดยที่ในเวลาเดียวกัน ข้าวชาวนิด 5% ของเวียดนาม เสนอขายอยู่ใน ระดับราคาตันละ 465 ดอลลาร์เท่านั้น

บทวิเคราะห์ของรอยเตอร์ชี้ว่า พวกพ่อค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าวต่างมองว่า ราคาข้าวในตลาดโลกน่าที่จะ ขยับสูงขึ้นอยู่แล้วในระยะไม่กี่เดือนถัดจากนี้ไป เนื่องจากมีอุปสงค์ใหม่ๆ จากจีนซึ่งเกิดภัยแล้งหนัก ขณะเดียวกัน ในหลายๆ ส่วนของสหรัฐฯและยุโรปก็เกิดภัยแล้งขึ้นมาเช่นกัน

ทั้งนี้ตามข้อมูลของสำนักงานอุตุฯของจีน ปริมาณฝนตกในบรรดาณฑลที่เป็นแหล่งปลูกข้าวของแดน มังกร ไม่ว่าจะเป็น อานฮุย, เจียงซู, หูหนาน, หูเป่ย์, เจียงซี, เจ้อเจียง, และมหานครเซี่ยงไฮ้ ล้วนอยู่ในระดับต่ำ ที่สุดนับแต่ปี 1954 ถึงแม้เป็นที่คาดการณ์กันด้วยว่าน่าจะเกิดฝนตกหนักๆ ในเร็ววันนี้

รอยเตอร์อ้างคำพูดของนายชูเกียรติที่ชี้ว่า เมื่อมีอุปสงค์ใหม่ๆ เช่นนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาข้าวใน ตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้น แต่แน่นอนว่าจะยังสูงไม่เท่าราคาข้าวไทยหลังถูกแทรกแซงจากรัฐบาล ในกรณีที่พรรคเพื่อ ไทยชนะเลือกตั้ง มิหนำซ้ำในตลาดโลกยังมีปัจจัยอื่นที่จะจำกัดไม่ให้ราคาข้าวขยับขึ้นไปได้มากมายนักอีกด้วย เป็น ต้นว่า อุปสงค์ของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในปีนี้จะต่ำกว่าปีก่อนๆ โดยที่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ที่กรุงมะนิลา ได้ออกมาพยากรณ์ว่า ราคาข้าวในตลาดโลกน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปัจจุบัน ไปจนกระทั่งถึงปี 2012 เนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการที่มีฝนตกมากในหลายๆ พื้นที่ รวมทั้งข้าวที่เก็บสต็อก ไว้ก็ยังมีจำนวนมาก

บทวิเคราะห์ของรอยเตอร์ชี้ว่า เมื่อเดือนเมษายน 2008 ข้าวชนิดที่ใช้เป็นราคาอ้างอิงของไทย มีราคาพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับตันละ 1,080 ดอลลาร์

แต่นายซูเกียรติบอกว่า สถานการณ์เวลานี้แตกต่างจากในปี 2008 โดยที่ในตอนนั้นราคาตลาดโลกทะยานแรง เนื่องจากอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าว ทำให้ซัพพลายในตลาดโลกลดลง บวกกับเกิดความตื่นตกใจเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร สืบเนื่องจากเกษตรกรได้หันเหจากการปลูกพืชผลที่ใช้เป็นอาหาร ไปมุ่งปลูกพืชเพื่อทำไบโอดีเซล

รอยเตอร์ยังได้อ้างความเห็นของ อารุ๊ป คุปตะ แห่งบริษัทฟินิกซ์ คอมโมดิตีส์ ที่กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลไทยเข้าแทรกแซงราคาจนทำให้ข้าวไทยพุ่งสูงขึ้นแล้ว ราคาข้าวในแหล่งผลิตอื่นๆ ก็ย่อมขยับขึ้นไปด้วย เนื่องจากมีผู้ซื้อที่ผลจากไทยหันไปซื้อหาในแหล่งอื่นๆ มากขึ้น “ทว่าราคาในตลาดโลกจะไม่ขึ้นไปสูงเท่ากับราคาของไทย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีสอดคล้องกับความเป็นจริง สถานการณ์จะไม่เหมือนกับในปี 2008 และผู้ซื้อที่มีความระมัดระวังรอบคอบมากกว่าเดิมด้วย” คุปตะบอก

บทวิเคราะห์ของรอยเตอร์ชี้ว่า อันที่จริงทางการไทยได้เข้าแทรกแซงตลาดข้าวมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน ทว่านโยบายเช่นนี้มีลักษณะในเชิงรุกเพิ่มขึ้นมากในยุครัฐบารัตกษัตริย์ตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา โดยที่รัฐบาลของเขาเข้าซื้อข้าวจากเกษตรกรด้วยวิธีที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อเป็นการสร้างคะแนนนิยม แม้กระทั่งในปี 2008 ตอนที่ราคาพุ่งทำสถิติสูงสุดตลอดกาล และเกษตรกรสามารถทำกำไรได้ในตลาดเปิดอยู่แล้ว รัฐบาลไทยเวลานั้นซึ่งเป็นฝ่ายนิยมทักษิณ ก็ยังคงเสนอรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาตันละ 14,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด แผนการดังกล่าวได้ดูดเอาข้าวจำนวนราว 5 ล้านตันเข้ามาอยู่ในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งส่งผลเป็นการตัดลดซัพพลายที่จะไปอยู่ในมือของผู้ส่งออก จนทำให้พวกเขาไม่สามารถขายข้าวในตลาดโลกในจังหวะเวลาที่จะได้ราคาดีมาก

บทวิเคราะห์ของรอยเตอร์ระบุว่า แผนการแทรกแซงในแบบของพรรคเพื่อไทยยังน่าจะประสบปัญหาประการอื่นๆ ที่เคยเกิดขึ้นในการใช้นโยบายทำนองนี้ในอดีต กล่าวคือ การซื้อข้าวจำนวนมากโดยตรงจากเกษตรกรจะทำให้ต้องเก็บข้าวเอาไว้ในสต็อกเป็นจำนวนมาก และรัฐบาลจะพบว่าเป็นเรื่องลำบากที่จะปล่อยขายในราคาที่มิกำไร ในเวลาที่พวกเขาที่เป็นคู่แข่งต่างกำลังพยายามตัดราคาข้าวไทยอยู่

รอยเตอร์ชี้ว่า ทางการไทยมีข้าวอยู่ในสต็อกสูงจนอยู่ในระดับ 7 ล้านตันในปี 2009 และกลายเป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาข้าวลดต่ำลงมา เนื่องจากทางการต้องดิ้นรนหาทางขายออกไปก่อนที่คุณภาพข้าวจะย่ำแย่หนัก

“ถ้าพรรคเพื่อไทยขึ้นสู่อำนาจ แนนอนที่เดียวที่ราคาจะขยับขึ้นไป และมันจะส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวขาวของไทย เนื่องจากพวกผู้ซื้อจะมีแหล่งอื่นๆ ให้เลือกซื้อเพื่อการนำเข้าข้าวขาวของพวกเขา” รอยเตอร์อ้างคำพูดของหัวหน้าฝ่ายธุรกิจข้าว ณ บริษัทค้าธัญญาหารระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ ซึ่งขอสงวนนาม

“พวกเขา (รัฐบาลพรรคเพื่อไทย) จะต้องดิ้นรนเพื่อขายข้าวขาวของไทย ทว่าถึงยังไงข้าวที่อยู่ในสต็อกรัฐบาลก็จะต้องกลับเข้ามาในตลาดในเวลาต่อไป โดยที่จะต้องขายกันด้วยราคาต่ำกว่าตอนจัดซื้อเนื่องจากกลายเป็นข้าวเก่าไปแล้ว รัฐบาลจะต้องขาดทุนสูญเสียเงินแต่ก็ต้องขายออกไป”

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายคณวัฒน์ วศิณสังวร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้บอกกับรอยเตอร์ว่า รัฐบาลใหม่จะหาทางกระชับความร่วมมือให้มากขึ้นกับเวียดนามในเรื่องตลาดข้าว โดยอาจจะรวมกลุ่มกันทำเองเดียวกับโอเปก เพื่อส่งอิทธิพลต่อราคาข้าวในตลาดโลก

“เราคุ่นเคยกับความร่วมมือชนิดนั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าเราขึ้นสู่อำนาจ เราจะกระชับเรื่องนี้ให้เข้มข้นขึ้นอีก จนกระทั่งเราสามารถที่จะบริหารจัดการราคาในตลาดโลก เช่นเดียวกับบริหารจัดการซัพพลายด้วยกัน – เราต่างก็เป็น 2 ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่แล้ว” นายคณวัฒน์กล่าว

ถึงแม้บทวิเคราะห์ของรอยเตอร์จะระบุว่า พวกพ่อค้าข้าวต่างสงสัยข้อใจว่าเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จได้ขนาดไหน เพราะแม้เริ่มต้นร่วมมือกันมาได้สักสิบปีแล้ว แต่ก็ยังแทบไม่มีผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน โดยที่เวียดนามยังคงเสนอขายข้าวในราคาต่ำกว่าข้าวไทยเรื่อยมา

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

อธิบดีกรมการข้าวรับส่งออกข้าวหอมมะลิลดลง

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าขณะนี้บางประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยได้ลดปริมาณนำเข้าลงต่อเนื่อง หลังมีบางประเทศอย่าง เวียดนามและสหรัฐอเมริกา สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมใกล้เคียงข้าวหอมมะลิไทย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกานำเข้าเหลือเพียง 200,000 ตัน ในไตรมาสแรกปีนี้ เทียบกับระยะเดียวกันกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 400,000 ตัน เช่นเดียวกับ สหภาพยุโรป สิงคโปร์ ฮองกง เริ่มหันไปซื้อข้าวหอมจากเวียดนามแทน เนื่องจากมีราคาถูกกว่าถึงตันละ 200 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการปลอมปนข้าว ทำให้ข้าวไทยเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยอมรับว่าปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยเป็นเรื่องแก้ไขได้ยากโดยเฉพาะจีน มีการปลอมปนข้าวหอมมะลิจากไทยมากที่สุด โดยแต่ละปีจีนสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากไทยปีละ 300,000-350,000 ตัน จากปริมาณส่งออกแต่ละปีที่ 1,800,000 ตัน และมีแนวโน้มที่สั่งซื้อลดลง และข้าวที่นำเข้าได้นำไปผสมกับข้าวหอมเวียดนามหรือข้าวหอมจีนเพื่อลดต้นทุน ทั้งนี้สมาคมฯต้องการให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์ถึงความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวชนิดอื่นให้ผู้บริโภคทราบเพราะเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุด เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ในจีนมีโทษค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

ที่มา [สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-31 พ.ค. 2554 มีจำนวน 703,669 ตัน มูลค่า 326.422 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 พ.ค. 2554 มีจำนวน 3,272 ล้านตัน มูลค่า 1,546 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาอ่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะอุปสงค์ลดน้อยลง โดยผู้ซื้อต่างรอคอยผลผลิตข้าวในฤดูใหม่ที่จะทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงกลางเดือนนี้ และราคาข้าวก็จะปรับตัวลดลง ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 460-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สมาคมอาหารฯ ได้เร่งให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้ว (Regulated by Decree ND109/2010/ND-CP issued in November last year) โดยผู้ส่งออกจะต้องได้รับใบรับรองจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (The Ministry of Industry and Trade; MoIT) ภายในวันที่ 1 ต.ค. ศกนี้

ทั้งนี้ผู้ส่งออกที่จะได้ใบรับรองจะต้องมีคลังเก็บสินค้าความจุอย่างน้อย 5,000 ตัน มีกำลังการผลิตอย่างน้อย 10 ตันต่อชม. เป็นต้น

ที่มา [Riceonline.com](#)

อินเดีย

สถาบันวิจัยข้าวอินเดีย (Central Rice Research Institute (CRRI) รายงานว่า จากการที่มีลมมรสุม (monsoon) พัดพาฝนมาตกในแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูกาล

ผลิตหลัก (kharif rice) และคาดว่าในปีการผลิต 2010/11 จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 102 ล้านตันข้าวสาร จากฤดูการผลิตหลัก 87 ล้านตัน และฤดูรองอีก 15 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) ณ วันที่ 1 พ.ค. มีจำนวน 59.13 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวสาลีจำนวน 31.37 ล้านตัน และข้าว 27.76 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic reserve requirement) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 21.2 ล้านตัน

จากการที่รัฐบาลมีสต็อกมากกว่าความต้องการ ดังนั้นจึงหามาตรการเคลื่อนย้ายธัญพืชจากแคว้นที่รัฐบาลจัดหาได้มากไปยังแคว้นที่มีความต้องการบริโภคให้เร็วขึ้น เช่นการขนส่งทางรถไฟ รวมถึงมีการเร่งให้จัดสรรธัญพืชให้เร็วขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนที่จะจัดสรรธัญพืชเพิ่มเป็น 10 ล้านตัน จากเดิม 3.6 ล้านตัน และทำให้เร็วขึ้น

ส่วนความคืบหน้าของโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลนั้น นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่ 25 เม.ย. สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 26 ล้านตัน

ในขณะนี้ รัฐบาลอินเดียกำลังเดินหน้าเรื่องกฎหมายด้านความมั่นคงอาหารแห่งชาติ (National Food Security Act) โดยคาดว่าจะมีการนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภาสมัชชา

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ในระหว่างงานแสดงสินค้า The China Kunming Import and Export Fair ที่จัดขึ้นที่นครคุนหมิงประเทศจีนในระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย. นี้ กลุ่มบริษัท SOMA Group ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) กับบริษัท China's Yunnan Provincial Overseas Investment Co. ของจีน เพื่อร่วมทุนสร้างโรงสีข้าวกำลังการผลิตปีละ 200,000 ตัน ในกัมพูชา โดยมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปยังตลาดโลกรวมถึงส่งไปยังประเทศจีนด้วย

ที่มา Riceonline.com

จีน

หัวหน้าสถาบันสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเกษตรกรรมของสถาบันศึกษาวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีน (The Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture of the Chinese Academy of Agricultural Sciences; CAAS) กล่าวว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในมณฑลเหอเป่ย์ เหอหนาน และเจียงซี (Hubei, Hunan, Jiangxi) จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่มาตรการรับมือภัยแล้งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระดับหนึ่ง และขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะลดลง

ขณะเดียวกันนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาของสภาแห่งรัฐ (The Development Research Center of the State Council) กล่าวว่า ราคาธัญพืชโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะไม่ทำให้ราคาธัญพืชในจีนพุ่งสูงมากนัก เนื่องจากจีนมีโครงสร้างอุปสงค์-อุปทานที่สมดุล

ทั้งนี้ จีนมีธัญพืชสำรองจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็คาดว่า การเพาะปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวปีนี้จะไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม การที่ต้นทุนด้านแรงงาน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์มีราคาสูงขึ้น อาจผลักดันให้ราคาธัญพืชปรับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี นับตั้งแต่ปี 2504 ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี (The Yangtze River) ของประเทศจีน

ที่มา สำนักข่าวซินหัว

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีชอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทยและสหรัฐเป็นจำนวนรวม 132,000 ตัน จากการประมูลเมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า แหล่งข่าวระบุว่าอิรักตกลงซื้อข้าวจากบริษัทค้าข้าวนานาชาติ 2 รายคือ บริษัท Louis Dreyfus จำนวน 90,000 ตัน และ บริษัท Ameropa จำนวน 42,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

